

The 6th Next Big Silk Designer Contest 2025

The Beauty of Modern Thai Silk



ที่ ATSP ๐๒๗/๒๕๖๘

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประกวด The ๖th Next Big Silk Designer Contest ๒๐๒๕

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. คู่มือและรายงาน โครงการมหกรรมผ้าไหม ไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ ๑๓
 ๒. กำหนดการ การจัดการประกวด
 ๓. โปสเตอร์การประกวด The ๖th Next Big Silk Designer Contest ๒๐๒๕
 ๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวด

ตามที่ สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย ผู้ดำเนินโครงการ มหกรรมผ้าไหม ไทยสู่เส้นทางโลก ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการ ได้มีการประกวด The Next Big Silk Designer Contest เข้าสู่ปีที่ ๖ ซึ่งได้สร้างผลงานในทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในการประกวดมาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ปลุกฝังจิตสำนึก หันมาสืบสาน รักษา อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยประเพณีไทย และผ้าไหมที่งดงามของไทยในการออกแบบชุดผ้าไหม ซึ่งในปีนี้ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวดตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ และปิดรับสมัครวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ การประกวด มี ๒ ประเภท คือ การประกวดออกแบบชุดผ้าไหมร่วมสมัย และการประกวดออกแบบลายผ้าไหม ที่สามารถทอได้จริงจากชาวเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ประจำท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ ออกแบบลายผ้าไหมที่มีเสน่ห์ และดึงดูดให้เยาวชน คนรุ่นใหม่สวมใส่ชุดผ้าไหม รวมถึงให้ความสนใจในการใช้ผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้น นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการประกวดดังกล่าว ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชาสัมพันธ์หาวิทยาลัยที่มีคณะออกแบบ แฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมโครงการการประกวดดังกล่าว เพื่อชิงโล่รางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ รวมถึงเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท ในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จะเป็นที่ให้ความสนใจกับนิสิต นักศึกษา ในการเข้าร่วมโครงการ การประกวดในปีเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



นายกิตติ ประทีปนาฏศิริ (เอ็ดเวิร์ด)

นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย

สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย

นางสาวอัญญานันท์ วงษ์วิสิทธิ์

เลขาประสานงาน

โทร. ๐๙๑-๕๗๖-๙๙๑๘

